



เตรียมบุกทำเนียบร้อง'นายกตุ' จีรัฐเร่งจ่ายเงินเวนคืนสร้างถนน

นครปฐม : ผู้สื่อข่าว รายงานว่าได้รับการร้องเรียน จากชาวบ้าน หมู่ 4 ต.วังตะก อ.เมือง จ.นครปฐม ว่าได้รับ ผลกระทบจากกรณีโครงการ ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 108 ก. ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และคณะรัฐมนตรีมี อำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 67 ง. วันที่ 22 มีนาคม 2561 ให้การเวนคืนนั้นเร่งด่วน ซึ่งหลังจากมีการตกลงและได้เคย ลงว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชย กระทั่งถึงตอนนี้ยังมีชาวบ้าน หลายรายไม่ได้รับเงินชดเชย ดังกล่าว

นายพรชัย เขยกิจวงศ์ ชาวบ้าน หมู่ 6 ต.วังตะก เปิดเผยว่า เคยมีการจัดทำ การสำรวจพื้นที่และประเมิน มาหลายครั้ง กระทั่งมีการ ประเมินเวนคืนที่ดินให้กับชาว บ้านในราคาประเมิน 2,700 บาท ต่อตารางวา แต่ทางโครง การได้ประกาศชำระเพียง 500 บาท ต่อตารางวา จนชาวบ้าน มีการเรียกร้องมากระทั้งมี

การชดเชยในราคาที่น่าพอใจ ในระดับหนึ่ง และเมื่อเดือน กันยายน 2561 กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ มีการเชิญผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมในการลงนามโดยไม่ ระบุวันและทำเพียงฝ่ายเดียว กับพื้นที่ ต.13 ซึ่งทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยหลังจาก รอมมาแล้วกว่า 2 ปี แต่เรื่องก็ เจียบหายไป และวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวบ้าน จาก อ.นครชัยศรี และ อ.เมือง นครปฐม ได้มีการรวมตัวไป ร้องเรียนและยื่นเรื่องกับศูนย์ ดำรงธรรม จ.นครปฐม เพื่อให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. แต่เรื่องก็เจียบหายไป

ด้านนางราตรี ใจสงเคราะห์ อายุ 83 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 27/4 ม.4 ต.วังตะก อ.เมือง จ.นครปฐม กล่าวว่ ตอนนี้ร้อนใจจนนอนไม่หลับ สุขภาพย่ำแย่ลงเพราะเครียด คิดจะไปหานายกประยุทธ์ และบอกความเดือดร้อนให้ ทราบ โดยตนอายุ 83 ปี ไม่มี ลูกหลานอยู่กับที่สาวสองคน ตอนแรกที่ทราบเรื่องก็คิดว่า ตีมีถนนเข้ามาบ้านเมืองจะได้ เจริญ โดยตนได้ไปกู้เงินเกือบ

1 ล้านบาท เพื่อไปสร้างบ้าน อยู่ใหม่ที่แห่งใหม่ แต่จนถึงวันนี้ หนี้ก็คดอกเดินไม่หยุด เงินชดเชยก็ไม่ได้กลัวจะตายไปก่อน ใช้หนี้หมด ขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย เพราะตอนนี้ไม่มีรายได้จาก สวน ซึ่งถูกเวนคืนไป 5 ไร่ รอนเงินชดเชยกว่า 11 ล้านบาท ก็ยังเจียบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ยังมีชาวบ้านหลายคนได้เข้ามา ร่วมให้ข้อมูลและร้องเรียนว่า แต่ละช่วงของการก่อสร้างใช้ เงินนับพันล้านบาท เช่นที่ จุด ต.14 พื้นที่ ต.โพงมะเดื่อ ติด กับ ต.วังตะก ชาวบ้านส่วนที่ เวนคืนได้รับเงินชดเชยแล้ว และกำลังมีการก่อสร้าง ทำให้หลายคนคิดว่าจุดอื่นได้รับ เงินกันแล้ว โดยคาดว่าจะอีก 2 ปีหากยังไม่ได้จะมีปัญหาถึง ขั้นหมดตัวและหากมีการ เปลี่ยนรัฐบาลจะมีการยึดเรื่อง ออกไปทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น โดยตอนนี้ได้เตรียมรวมตัว เพื่อจะมีการเดินทางไปยัง ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถาม และขอร้องให้นายกรัฐมนตรี เร่งให้การช่วยเหลือ